



ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม  
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
ในสำนักงานศาลยุติธรรม

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม โดยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบแข่งขันที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบภายในเวลาที่กำหนดตามประกาศรับสมัคร จำนวน ๖,๕๙๑ คน ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันจริง ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบแข่งขันครั้งนี้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จะถือว่าผู้สมัครสอบแข่งขันรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าว

สำหรับผู้สมัครสอบแข่งขันไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้สมัครสอบจริงและได้ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว ให้นำหลักฐานไปติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ อาคารศาลอาญา ชั้น ๔ ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือแจ้งรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๔๑ ๒๓๓๙ หรือ ๐๖๑ ๖๕๑ ๒๖๓๕ หรือ ๐๙๐ ๙๙๐ ๒๙๕๐ และโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๑ ๒๓๕๐ - ๕๑ หรือทาง Email: op@coj.go.th ภายในวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ หากตรวจสอบหลักฐานแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันจริงและชำระค่าธรรมเนียมสอบถูกต้องแล้ว สำนักงานศาลยุติธรรมจะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายภพ เอครพานิช)

รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม